

# “แอสเซทไวส์” ต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 พร้อมสัมผัสรางวัล คอนโดมูลค่ากว่า 3.65 ล้านบาทเป็นครั้งแรก



แอสเซทไวส์ เปิดโครงการแอทโมซ 3 ทำเล ทั้งแอทโมซ ลาดพร้าว 15, แอทโมซ แจ้งวัฒนะ และแอทโมซ ลาดพร้าว 71 ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมบรรยากาศรีสอร์ทเพื่อต้อนรับนางงาม 30 คนสุดท้าย ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวห้องชุดสุดหรู ที่ออกแบบตกแต่งใหม่ เจียระไนขึ้นมาเป็นพิเศษ ที่โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 15 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Chosen One In The Universe” มูลค่าห้องชุดรวมตกแต่งกว่า 3.65 ล้านบาท เพื่อเตรียมมอบเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ชนะการประกวดในปีนี้เป็นครั้งแรก

นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” (We Build Happiness) กล่าวว่า ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการประกวดในปีนี้ บริษัทฯ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับนางงามทั้ง 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายของการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 (Miss Universe Thailand 2020) โดยนอกจากกิจกรรมพิเศษที่ให้สาว ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศรีสอร์ทของคอนโดมิเนียมคุณภาพ ภายใต้แบรนด์แอทโมซจากแอสเซทไวส์แล้ว ยังมีไฮไลท์สำคัญ คือการเปิดตัว ห้องชุดที่จะมอบเป็นของขวัญสำหรับผู้หญิงเป็นครั้งแรก เพื่อให้นางงามได้สัมผัสถึงความพิเศษของห้องชุดที่ตกแต่งอย่างพิถีพิถันและทรงคุณค่า

ให้คู่ควรกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

“สาวงามผู้ครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2020 จะได้รับกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมเข้าอยู่อย่างเต็มรูปแบบ จากโครงการแอทโมซ (Atmoz) ลาดพร้าว 15 มูลค่ารวมตกแต่ง 3.65 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเวทีการประกวด Miss Universe Thailand โดยห้องที่จะมอบเป็นของขวัญมีชื่อว่า “Golden Tiara” ได้รับออกแบบตกแต่งเป็นพิเศษ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Chosen One In The Universe’ ที่ตอบรับการเป็นที่อยู่อาศัยของ Miss Universe Thailand 2020 โดยเฉพาะ อาทิ แทนวางมงกุฎ หรือจุดที่จัดแสดงภาพความทรงจำจากการประกวด ซึ่งความพิเศษทั้งหมดนี้ ทางแอทโมซไวส์จัดให้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับ Miss Universe Thailand 2020 เท่านั้น และเชื่อว่าโครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 15 จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต พร้อมเป็นตัวจริงของจักรวาลได้อย่างแน่นอน ” นายกรมเชษฐ ก่อ

ทั้งนี้สามารถติดตาม พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะพาคุณไปใกล้ชิดการประกวดระดับจักรวาล ได้ที่ Facebook : AssetWise